

ยิปรอกนำเสนอเทคโนโลยีแผ่นยิปซัม Activ'Air

มอบอากาศสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น



บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตยิปซัมรายแรกของประเทศไทยและผู้คิดค้นนวัตกรรมยิปซัมคุณภาพสูงภายใต้แบรนด์ “ยิปรอก” นำเสนอผลิตภัณฑ์แผ่นยิปซัม Gyproc® Activ'Air ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเพื่อการปรับปรุงคุณภาพอากาศและช่วยยกระดับสุขภาพของผู้ใช้อาคาร ภายในงาน Green Real Estate งานสัมมนาเจาะลึกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สำหรับผู้ประกอบการ รวมถึงผู้พัฒนาโครงการ เจ้าของที่ดิน/อาคาร และกลุ่มสถาปนิก โดยมีจุดประสงค์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ เพื่อร่วมกันสรรค์สร้างอนาคตของวงการอสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาคอาเซียน โดยมีพันธกิจเพื่อแสวงหาแนวทางการออกแบบและการก่อสร้างอาคารในทวีปเอเชียที่ส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้คน ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น โดยนายสมพันธ์ ลีลาปัญญาภรณ์ ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ แชน-โกเบียง ยิปรอก ได้ร่วมเป็นผู้บรรยายหลักของงานครั้งนี้

“ในนามของยิปรอก ผู้นำด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัยมานานกว่าครึ่งศตวรรษ เราขอขอบคุณงาน Green Real Estate ที่มอบโอกาสให้ยิปรอกได้มีส่วนร่วมในงานครั้งนี้ ในฐานะผู้บรรยายหลักของงาน คุณสมพันธ์ ลีลาปัญญาภรณ์ ได้ร่วมแบ่งปันความรู้ความเชี่ยวชาญและพูดคุยถึงแนวโน้มล่าสุดของตลาดและวัสดุก่อสร้าง ซึ่งเน้นเรื่องการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของคุณภาพอากาศภายในอาคาร ตลอดจนผลกระทบของเรื่องนี้ต่อสุขภาพและประสิทธิภาพการทำงานของผู้คน” มร.ชิลแวง เบอแดง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน) กล่าว

“งานวิจัยระบุว่า มนุษย์เราใช้เวลาในชีวิตราว 90% ภายในอาคาร ซึ่งผู้คนมักบ่นถึงเรื่องปัญหาสุขภาพหลังจากการต้องใช้เวลาในอาคาร ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ซึ่งมีทั้งอาการปวดศีรษะ การขาดสมาธิในการทำงาน การระคายเคืองตา ความเหนื่อยล้า และปัญหาด้านการหายใจ อาจเกิดจากสารฟอร์มัลดีไฮด์ แม้อากาศภายในอาคารที่เราหายใจเข้าไปควรสะอาด สดชื่น และปราศจากมลพิษเช่นเดียวกับอากาศภายนอกอาคาร กระนั้น สิ่งปนเปื้อนในอากาศที่พบทั้งในสถานที่ทำงานและที่อยู่อาศัยของเราก็อาจก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพและลดความสบายของการพักอาศัยโดยทั่วไปของเราได้เช่นกัน ด้วยการตระหนักว่าสารฟอร์มัลดีไฮด์อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ ทำให้ยิปรอกได้คิดค้นและนำเสนอ Gyproc® Activ'Air นวัตกรรมแผ่นยิปซัมประสิทธิภาพสูงซึ่งออกแบบมาเพื่อย่อยสลายสารฟอร์มัลดีไฮด์ที่แพร่ออกมาให้กลายเป็นสารประกอบเฉื่อยที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ จึงช่วยลดความเสี่ยงของการแพร่สารอันตรายซ้ำภายในอาคาร และช่วยให้อากาศสะอาดขึ้นถึง 70%”

แผ่นยิปซัม Gyproc® Activ'Air ประกอบด้วยแกนกลางยิปซัมที่อากาศผ่านเข้าได้ผสมกับสารอื่น ๆ และนำมาอัด

ประสานกันอย่างแน่นหนากับกระดาษปิดทับ แผ่นยิปซัมฟอกอากาศนี้เหมาะสำหรับการติดตั้งระบบผนังแห้งภายในอาคาร โดย Gyproc® Activ'Air สามารถเพิ่มคุณภาพอากาศภายในอาคารด้วยการขจัดสารฟอร์มาลดีไฮด์ที่ไหลเวียนอยู่ภายในอาคารได้อย่างถาวรและมีประสิทธิภาพยาวนานถึง 50 ปี แม้จะมีการนำไปใช้ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหลายครั้งก็ยังสามารถทำหน้าที่ฟอกอากาศได้อย่างต่อเนื่อง นวัตกรรมแผ่นยิปซัมนี้ใช้สารประกอบพิเศษที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ หรือการนำผลิตภัณฑ์กลับมารีไซเคิลใช้ใหม่ โขลูชั่นนี้จึงเหมาะสำหรับอาคารและการใช้งานทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นกับการติดตั้งเพดาน แผ่นผนังห้อง แฝงกัน หรือการใช้ร่วมกับปูนปลาสเตอร์

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ <http://www.gyproc.co.th/> หรือ <https://www.facebook.com/GyprocTH>